

**BỘ NỘI VỤ
BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TGCP - PCTT

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2022

V/v tăng cường công tác tuyên truyền,
phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp
luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định số 162/2017/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Đến nay, sau gần 05 năm triển khai thực hiện Luật và Nghị định về cơ bản các nội dung của các văn bản này đã được các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tôn giáo đón nhận và tích cực thực hiện. Tuy nhiên, do có nhiều nội dung mới, liên quan đến nhiều đối tượng được thụ hưởng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nên nhiều quy định trong các văn bản nêu trên vẫn còn có cách hiểu và thực hiện chưa thống nhất giữa các cấp, các ngành dẫn đến công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng 02 dự thảo Nghị định (dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo). Nếu 02 dự thảo này được Chính phủ ban hành, dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm 2023 và cần được các cấp, các ngành tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo; cộng đồng người có tín ngưỡng.

Nhằm thống nhất cách hiểu, thực hiện các quy định trong Luật và Nghị định số 162, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của công chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, khắc phục những bất cập, khó khăn đã được chỉ ra trong Báo cáo Chính phủ về kết quả sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật và Nghị định số 162 (trong đó có bất cập về nhận thức của đội ngũ công chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành đối với các quy định của pháp luật) và triển khai các văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo mới (nếu được Chính phủ ban

hành), Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn Luật, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan; chỉ đạo Sở Nội vụ (Ban hoặc Phòng Tôn giáo) tham mưu tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Rất mong sự quan tâm của Quý Ủy ban./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc (để b/c);
- Các Phó Trưởng ban (để biết);
- Sở Nội vụ (Ban hoặc Phòng Tôn giáo) các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PCTT (02b).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tiến Trọng

